



Bác sĩ Choo Bok Ai

MBChB (UK), MRCP (UK), FRCR (UK), FAMS

Bác sĩ Choo tốt nghiệp Đại học Aberdeen, Vương quốc Anh năm 1998 và tiếp tục lấy bằng bác sĩ nội khoa sau đại học tại Đại học Y Hoàng gia Luân Đôn năm 2002. Ông đã hoàn thành khóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa ung bướu vào năm 2007 tại Birmingham, Vương quốc Anh và một thành viên của Đại học Hoàng gia Anh cho Bác sĩ Xạ trị. Ông gia nhập Học viện Y khoa Singapore với tư cách là thành viên năm 2013 và hiện là Chủ tịch của Chương về Ung bướu xạ trị. Bác sĩ Choo là thành viên xuất sắc của Hiệp hội Ung thư Singapore năm 2011 và là Phó Giáo sư Y khoa tại Trường Y Yong Loo Lin, Đại học Quốc gia Singapore, từ năm 2011-2018.

Lĩnh vực của ông bao gồm các công nghệ xạ trị trúng đích, và điều trị ung thư vú, phụ khoa, đầu và cổ, da và mô mềm. Bác sĩ Choo có kinh nghiệm điều trị bằng các kỹ thuật như IMRT, IGRT, VMAT, RapidArc, SBRT và SRS. Ông đã hỗ trợ thiết lập hệ thống xạ trong dựa trên MRI cho kế cổ tử cung và nội sọ trong nhiệm kỳ của mình tại Bệnh viện Đại học Quốc gia từ năm 2009-2018, và đã giảng dạy tại các khóa sau đại học khác nhau trong khu vực.

Bác sĩ Choo là thành viên chính trong ba thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu về ung thư cổ tử cung, cũng như là thành viên hợp tác của chín nghiên cứu khác. Ông đã thành công đạt được các khoản tài trợ từ Viện Ung thư Quốc gia Singapore, Terry Fox và New Investigator Grant từ Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Quốc gia Singapore. Ông đã xuất bản hơn 25 bài tham luận trên các tạp chí y khoa và viết một chương về nghiên cứu lâm sàng trong Bách khoa toàn thư về ung bướu xạ trị. Ông còn thường xuyên diễn thuyết tại các hội thảo ở địa phương, trong khu vực và quốc tế.

Bác sĩ Choo rất toàn tâm trong việc chăm sóc bệnh nhân từ chẩn đoán đến điều trị và hơn thế nữa. Năm 2010, ông thành lập Nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư vòm họng NCIS, trong đó ông đóng vai trò cố vấn y tế, và bắt đầu dịch vụ hỗ trợ Befriender. Năm 2016, ông thành lập Nhóm hỗ trợ Sarcoma Singapore trong vai trò cố vấn y tế. Ông tổ chức các diễn đàn công cộng hàng năm để nâng cao nhận thức về bệnh ung thư và được trao Giải thưởng Ủng hộ bệnh nhân Singapore năm 2016. Năm 2017, ông thành lập Hội Dream Maker để trao những điều ước cho người bị bệnh nan y thời kỳ cuối. Năm 2018, ông đã nhận được một giải thưởng về chăm sóc Sức khỏe Nhân dân từ Tổng thống Singapore với tinh thần thật đáng trân trọng.

Bác sĩ có thể nói được nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Malay, tiếng Indonesia, tiếng Hoa phổ thông, tiếng Quảng Đông và tiếng Hakka.